

THƯ NGỎ

Mời tài trợ cho Hội thảo Quốc tế

**Chuyển đổi số ngành xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững (CDS2020):
Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo**

Hội thảo Quốc tế Khoa học và kỹ thuật với chủ đề **“Chuyển đổi số ngành xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững (CDS2020): Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo”** - Tên tiếng Anh: **“Construction Digitalisation for Sustainable Development (CDS2020): Transforming through Innovation”** do Trường Đại học Xây dựng (NUCE), Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo BIM) và Diễn đàn BIM Học thuật (BAF) đồng tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày từ 24-25/11/2020 tại trường Đại học Xây dựng, Hà Nội theo hai hình thức: hội thảo tập trung và hội thảo trực tuyến. CDS2020 sẽ tập trung vào các chủ đề gồm: Mô hình thông tin công trình, dữ liệu lớn và quản lý dữ liệu; Công nghệ đột phá & sáng tạo trong xây dựng; Thành phố và cơ sở hạ tầng thông minh, bền vững; Tự động hóa trong xây dựng; Hệ sinh thái kỹ thuật số cho quản lý kỹ thuật & xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Chuyển đổi sang nền Công nghiệp 4.0.

Đây sẽ là cơ hội tốt cho các nhà khoa học và chuyên gia trên toàn thế giới giao lưu, trao đổi thông tin và cập nhật thêm những công nghệ tiên tiến mới liên quan tới xây dựng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đang được Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung đặc biệt quan tâm.

Ban tổ chức Hội thảo CDS2020 xin trân trọng kính mời Quý Công ty, Quý Tổ chức cùng đồng hành và đóng góp cho sự thành công của Hội thảo. Chúng tôi xin gửi kèm theo thư này: (1) Quyền lợi của Nhà tài trợ và (2) Phiếu đăng ký tài trợ.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức hội thảo theo địa chỉ email: cdsd@nuce.edu.vn, 0859581602 (Ms. Quỳnh).

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2020

T/M BAN TỔ CHỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG



PGS. TS. NGUYỄN HOÀNG GIANG

VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG (CƠ QUAN
THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO BIM)



TS. LÊ VĂN CƯ

Quyền lợi của Nhà tài trợ

Cơ hội cho Nhà tài trợ	Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và công nghệ cho ngành xây dựng thông qua các video giới thiệu/ Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
Đối tượng	Tất cả các doanh nghiệp, cơ quan hữu quan hoạt động trong ngành xây dựng; Các trung tâm, tổ chức nghiên cứu quan tâm tới hoạt động nghiên cứu khoa học; Các đơn vị muốn quảng bá sản phẩm tại Việt Nam và nước ngoài.
Gói tài trợ	
Nhà tài trợ Bạch Kim	<ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận nhà tài trợ Bạch Kim; - Logo của nhà tài trợ trên màn hình của Hội thảo trong lễ khai mạc và phiên toàn thể; - Logo và thông tin nhà tài trợ trên trang web của Hội thảo https://cdsd2020.sciencesconf.org - Logo của nhà tài trợ trong các tài liệu thông tin về Hội thảo (chương trình, áp phích); - Đề cập đến Nhà tài trợ trong Kỷ yếu tóm tắt Hội thảo. - Tài liệu của nhà tài trợ trong bản phát cho khách và người tham gia Hội thảo tại trường Đại học Xây dựng (khoảng 100 phần); - Đề cập đến Nhà tài trợ trong các thông cáo báo chí trong suốt chiến dịch quảng cáo (kể từ khi diễn ra chiến dịch quảng cáo); - Sự tham gia của tối đa 10 đại diện của Nhà tài trợ trong Hội thảo (với tư cách là người nghe).
	50.000.000 đồng
Nhà tài trợ Vàng	<ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận nhà tài trợ Vàng; - Logo của nhà tài trợ trên màn hình của Hội thảo trong lễ khai mạc và phiên toàn thể; - Logo và thông tin nhà tài trợ trên trang web của Hội thảo https://cdsd2020.sciencesconf.org - Logo của nhà tài trợ trong các tài liệu thông tin về Hội thảo (chương trình, áp phích); - Đề cập đến Nhà tài trợ trong Kỷ yếu tóm tắt Hội thảo, - Tài liệu của nhà tài trợ trong bản phát cho khách và người tham gia Hội thảo tại trường Đại học Xây dựng (khoảng 100 phần); - Đề cập đến Nhà tài trợ trong các thông cáo báo chí trong suốt chiến dịch quảng cáo (kể từ khi diễn ra chiến dịch quảng cáo); - Sự tham gia của tối đa 5 đại diện của Nhà tài trợ trong Hội thảo (với tư cách là người nghe).
	30.000.000 đồng

Gói tài trợ

Nhà tài trợ Bạc	<ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận nhà tài trợ Bạc; - Logo của nhà tài trợ trên màn hình của Hội thảo trong lễ khai mạc và phiên toàn thể; - Logo và thông tin nhà tài trợ trên trang web của Hội thảo https://cdsd2020.sciencesconf.org - Logo của nhà tài trợ trong các tài liệu thông tin về Hội thảo (chương trình, áp phích); - Đề cập đến Nhà tài trợ trong Kỷ yếu tóm tắt Hội thảo, - Tài liệu của nhà tài trợ trong bản phát cho khách và người tham gia Hội thảo tại trường Đại học Xây dựng (khoảng 100 phần); - Đề cập đến Nhà tài trợ trong các thông cáo báo chí trong suốt chiến dịch quảng cáo (kể từ khi diễn ra chiến dịch quảng cáo); - Sự tham gia của tối đa 3 đại diện của Nhà tài trợ trong Hội thảo (với tư cách là Người nghe). <p style="text-align: center;">15.000.000 đồng</p>
Nhà tài trợ Đồng	<ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận nhà tài trợ Đồng; - Logo của nhà tài trợ trên màn hình của Hội thảo dành cho máy chiếu trong lễ khai mạc và phiên toàn thể; - Logo và thông tin nhà tài trợ trên trang web của Hội thảo https://cdsd2020.sciencesconf.org - Logo của nhà tài trợ trong các tài liệu thông tin về Hội thảo (chương trình, áp phích); <p style="text-align: center;">10.000.000 đồng</p>

PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ

**Chuyển đổi số ngành xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững (CDSD 2020):
Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo**

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Người liên hệ:

Chức vụ:

Di động:

Email:

Đồng ý tài trợ với mức như sau:

Tài trợ Bạch Kim: 50.000.000 đồng

Tài trợ Vàng: 30.000.000 đồng

Tài trợ Bạc: 15.000.000 đồng

Tài trợ Đồng: 10.000.000 đồng

Thông tin liên quan đến Hội thảo và thủ tục tài trợ vui lòng liên hệ:

Ban tổ chức: Ms. Tô Thị Hương Quỳnh, Trường Đại học Xây dựng.

Điện thoại: 0859 581 602 Email: quynhth@nuce.edu.vn

Thời hạn đăng ký: trước ngày 15/10/2020

Đơn vị gửi kinh phí tài trợ:

Trực tiếp bằng tiền mặt.

Chuyển khoản theo địa chỉ:

Tên chủ tài khoản: VIỆN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.

Số tài khoản: 66757069001

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên phong – Chi nhánh Nam Hà Nội (TPBank)

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)